



DENVER
PUBLIC
SCHOOLS

Early Education
Joyful Learning from the Start

Các Thắc mắc Thường gặp

Chương trình Mầm non Phổ cập (UPK) Colorado

Cập nhật Gần đây nhất: 1/3/23

Thủ tục Chọn Trường (SchoolChoice) cho các gia đình ECE sẽ khác nhiều so với những năm trước do các cử tri Colorado đã bỏ phiếu thông qua [Dụ luật EE](#) trong năm 2022, được Thống đốc Polis ký thành luật vào Tháng Tư 2022. Cùng với các học khu khác của Colorado, DPS sẽ hợp tác với Sở Giáo dục Mầm non Colorado (CDEC) để tiếp tục mở rộng chương trình Giáo dục Mầm non bằng cách triển khai quy trình ghi danh mới dành cho [Mầm non Phổ cập \(UPK\) Colorado](#). Thay đổi mới này sẽ cung cấp các cơ hội tài trợ bổ sung cho những trường và đối tác của học khu có chương trình ECE, bao gồm các trường đặc quyền và các nhà cung cấp chương trình ECE tư nhân.

Các Thắc mắc Thường gặp cho các Gia đình

Vui lòng tham khảo [Trang Các Thắc mắc Thường gặp cho các Gia đình của CDEC](#) để biết thêm thông tin.

Các yếu tố đủ tiêu chuẩn là gì?

Vui lòng tham khảo [Trang Các Yếu tố Đủ tiêu chuẩn của CDEC](#) để biết thêm thông tin.

Các Thắc mắc Thường gặp Liên quan cụ thể đến DPS

Chúng tôi nên bắt đầu thủ tục nộp đơn vào khi nào?

Chúng tôi khuyến khích các phụ huynh ECE nên nộp đơn càng sớm càng tốt để tránh khả năng bị chậm trễ hoặc hạn chế cơ hội vì UPK Colorado không sử dụng danh sách chờ. Vui lòng tham khảo [thư gửi cho các gia đình](#) để biết thêm thông tin.

Các bước nộp đơn là gì?

1. Bắt đầu vào ngày 13 Tháng Một, 2023, nộp đơn trên trang web Chọn Trường (SchoolChoice) của DPS.
2. Bắt đầu vào ngày 17 Tháng Một, 2023, nộp đơn trên trang web UPK Colorado.

Các gia đình phải hoàn tất cả hai đơn để được xem xét.

Chi phí của chương trình ECE của DPS là bao nhiêu cho trẻ 4 tuổi?

Mức học phí vẫn đang được cân nhắc, tuy nhiên, các gia đình đăng ký chương trình mầm non cả ngày sẽ chỉ chịu trách nhiệm thanh toán một nửa chi phí, vì một nửa chi phí sẽ do Chương trình UPK Colorado bao trả.

Trẻ 4 tuổi với [các yếu tố đủ tiêu chuẩn](#) có thể đủ điều kiện nhận tài trợ bổ sung thông qua Chương trình UPK Colorado.

Chi phí của Mầm non của DPS là bao nhiêu cho trẻ 3 tuổi?

Trẻ ba tuổi với [các yếu tố đủ tiêu chuẩn](#) đủ điều kiện cho chương trình mầm non bán thời gian (10 giờ mỗi tuần). Vui lòng tham khảo [Trang Các Thắc mắc Thường gặp cho các Gia đình của CDEC](#) để biết thêm thông tin.